



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวัน เวลา
และสถานที่ในตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง
ไม่สวมกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้า
หุ้มส้นและประพุดติดเป็นสุภาพชน (ไม่สวมเสื้อยืดและกางเกงยีนส์เข้าสอบ)

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการ
ออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ผู้เข้า...

๔.๔ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๕ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น

๔.๖ เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่ง ที่สมัครและเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

๔.๗ เมื่ออยู่ในห้องประเมินขณะประเมินต้องไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้ารับการประเมิน อื่นหรือบุคคลภายนอกและไม่ออกจากห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน

๔.๘ ถ้าสอบเสร็จก่อนเวลาและส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้

๔.๙ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมินจะนำออกจากห้องประเมินไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินอนุญาตเท่านั้น

๔.๑๐ เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำตอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว

๕. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายาม ทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งการให้คะแนนก็ได้

๖. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

ง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.cto.moph.go.th และปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เข้ารับการประเมิน ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวัน เวลาและสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่มา ภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางชจีพร ธีราทรง)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวปัทมาวดี ปานดี	
๐๐๒	นางสาวจุฑาทิพย์ ชุมพล	
๐๐๓	นายกลีวัฒน์ วรรณสุข	
๐๐๔	นางสาวกัญจिता จันทรา	
๐๐๕	นางสาวนัฐฐนิชา ดานเรือง	
๐๐๖	นางสาวเจนจิรา โสพิมพ์	
๐๐๗	นางสาวชนิดาภา จำเนียร	
๐๐๘	นางสาวอติตยา มงคลสงวน	

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
<p>การประเมินครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)</p> <p>ความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบปรนัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - ความรู้เบื้องต้นทางด้านสาธารณสุข - ความรู้ความสามารถทางด้านเหตุและผล - ความรู้ความสามารถทางการคิดคำนวณ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ - ความรู้ความสามารถทางด้านภาษา - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ <p>ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (แบบปรนัยและอัตนัย)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 	<p>วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>รายงานตัว</p> <p>เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น.</p> <p>การประเมินครั้งที่ ๑</p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.</p> <p>สถานที่สอบ</p> <p>ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี</p>	<p>- ผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ เข้ารับการประเมิน</p> <p>ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)</p> <p>ในวัน เวลา และสถานที่ตามเอกสารแนบท้ายนี้</p>

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ	หมายเหตุ
<p style="text-align: center;"><u>การประเมินครั้งที่ ๒</u></p> <p>ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินสมรรถนะด้วยการสอบสัมภาษณ์มีขอบเขต ในการทดสอบ ดังนี้ บุคลิกภาพ เซาว์ ไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อความหมายและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง</p>	<p>วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ รายงานตัว เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป <u>การประเมินครั้งที่ ๒</u> เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบ ห้องรับรอง ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จันทบุรี</p>	<p>- ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การประเมินฯ ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ www.cto.moph.go.th และป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี</p>